
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 
วันที่  ๒๔  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ  ห้องประชุม อบต.หนองมะนาว  

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายจันทร์  ชื่นใจ ประธานสภา  อบต. จันทร์  ชื่นใจ  

๒ นายผ่อน  เบี้ยกลาง รองประธานสภา อบต. ผ่อน  เบี้ยกลาง  

๓ นายสนิท  ยิ่งนอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ สนิท  ยิ่งนอก  

๔ นายค าไพ  กองเกิด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ ค าไพ  กองเกิด  

๕ นางจันจิรา  พรมกระโทก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ จันจิรา  พรมกระโทก  

๖ นางส าเภา  กองเกิด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ ส าเภา  กองเกิด  

๗ นายชรัน  จันภิรมย ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ ชรัน  จันภิรมย ์  

๘ นายสวัสดิ์  สิลาธลุี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗ สวัสดิ์  สิลาธุล ี  

๙ นางวิภา  เสนาคลัง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ วิภา  เสนาคลัง  

๑๐ นายริม  นิยมชื่น สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐ ริม  นิยมชื่น  

๑๑ นายไศล  อินทร์ปลัด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑ ไศล  อินทร์ปลัด  

๑๒ นางสมจิตต์  ค าชาลี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒ สมจิตต์  ค าชาลี  

๑๓ นายสมบัติ  ใหม่โพธิ์กลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๓ สมบัติ  ใหม่โพธิ์กลาง  

๑๔ นายอุทัย  เงื่อนกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๔ อุทัย  เงื่อนกลาง  

๑๔ นางวงเดือน  ศรีพลกรัง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๕ วงเดือน  ศรีพลกรัง  

๑๖ นายฉัตรณรงค์  ชินนอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๖ ฉัตรณรงค์  ชินนอก  

๑๗ นายประเวท  ศรีทอง เลขานุการสภา อบต.ฯ ประเวท  ศรีทอง  

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายจ านงค์  เบี้ยกลาง นายก  อบต.หนองมะนาว จ านงค์  เบี้ยกลาง  
๒ นายผุสดี  พลค ามาก รองนายก อบต.ฯ ผุสดี  พลค ามาก  
๓ นายไพศาล  เทพมง รองนายก อบต.ฯ ไพศาล  เทพมง  
๔ นายนิยม  ชัยชนะแสง เลขานุการนายก อบต.ฯ นิยม  ชัยชนะแสง  
๕ นางจันทร์ฉาย  รุ่งวิสัย รก.หัวหน้าส านักปลัด จันทร์ฉาย   รุ่งวิสัย  
๖ นางสุธาดา  บุตรใหญ่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุธาดา  บุตรใหญ่  

 
 

/เปิดประชุมเวลา........... 



-๒- 
เปิดประชุมเวลา   ๐๙.๐๐  น. 

เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว พร้อมแล้วนายจันทร์  ชื่นใจ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ได้จุดธูปเทียนและน าสวดมนต์บูชา
พระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
(นายจันทร์  ชื่นใจ)  ส าหรับการจัดงานต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ที่ผ่านมาขอขอบคุณสมาชิก 
ประธาน สภา อบต. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาวทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ตั้งแต่การ 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
(นายจันทร์  ชื่นใจ)  ส าหรับระเบียบวาระท่ี ๒ เป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาคือการประชุม 
ประธานสภา อบต.  สภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

มะนาว เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ส าหรับรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งให้
สมาชิกก่อนวันประชุมพร้อมร่างระเบียบสภาท้องถิ่นและร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ฉบับที่  ๓ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว คงได้พิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องแล้วสมาชิกท่านใด ขอแก้ไขรายงานการประชุม เชิญครับ 

 

ที่ประชุม ไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม 
(นายจันทร์  ชื่นใจ)  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ผมจะขอ 
ประธานสภา อบต.  มติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมขอให้ยกมือครับ 
 

ที่ประชุม   สมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุม จ านวน ๑๕ เสียง 
(นายจันทร์  ชื่นใจ)  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาขอให้ 
ประธานสภา อบต.   ขอให้ยกมือครับ 
ที่ประชุม   ไม่มีผู้ยกมือ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ 
    เห็นชอบ  จ านวน  ๑๕  เสียง   

ไม่เห็นชอบ  จ านวน - เสียง 
    งดออกเสียง  จ านวน ๑ เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง กระทู้ถาม/ญัติเร่งด่วน (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาแต่งตั้งข้ึนพิจารณา(ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่อง เสนอเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา/เพื่อเห็นชอบ 
 

(นายจันทร์  ชื่นใจ)  ระเบียบวาระท่ี ๕ ข้อ ๕.๑ เป็นการพิจารณาร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการ 
ประธานสภา อบต. ด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ ขอเชิญ

เลขานุการสภาฯ ในส่วนของรายละเอียด 
 

 
 

/(นายประเวท  ศรีทอง)...... 



-๓- 
(นายประเวท  ศรีทอง) .ในระเบียบวาระท่ี ๕ ข้อ ๕.๑ ร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยด าเนินการด าเนินการของ 
เลขานุการสภา อบต. ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ

ของกระทรวงมหาดไทย ให้จัดท าร่างระเบียบฯ ให้สมาชิกพิจารณาตามร่างระเบียบที่
จัดส่งให้ ฯ หากสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย ขอให้สอบถามได้ครับ  
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาวว่าด้วยการ
ด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕” 
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
“ข้อบัญญัติ” หมายความว่า เทศบัญญัติ และข้อบัญญัติท้องถิ่น 
“ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
มะนาว และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ซึ่ง
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้เป็นผู้ด าเนินการแทน 
“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
“ผู้ประสานงาน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ยื่นค าร้อง
ขอต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ให้จัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
หรือการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ข้อ 4 ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นใดประสงค์จะให้องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองมะนาว ด าเนินการจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือด าเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือให้ด าเนินการทั้งสองกรณี ให้ผู้
เข้าชื่อ(จ านวนไม่เกินสิบคน) ยื่นค าร้องว่าประสงค์จะให้จัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือ
เชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่องใดและหรือมีเนื้อหาอย่างไร โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ชื่อสกุล เลขประจ าตัวประชาชน และลายมือชื่อพร้อมทั้ง
มอบหมายบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ประสานงานเพ่ือประโยชน์ในการจัดท าร่างข้อบัญญัติ
แล้วยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาวด้วยตนเองหรือส่งทาง
ไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม
แบบท้ายระเบียบนี้ 
ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตรวจสอบความถูกต้องของค าร้องตามวรรคหนึ่ง 
หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง ครบถ้วนให้แจ้งผู้ประสานงานแก้ไขข้อบกพร่อง
ดังกล่าวโดยเร็ว แต่หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วนให้ถือว่าวันที่ยื่นค าร้อง
ถูกต้องครบถ้วนเป็นวันรับค าร้องขอและให้ด า เนินการต่อไป ตามข้อ 5  และให้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว มอบหมายให้ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้ตามความประสงค์ของผู้ยื่นค าร้อง 
ข้อ 5 ในการจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยต้องมีสาระส าคัญและเป็นไปตามแบบที่ก าหนดในข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่นปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม
วรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จ (ภายในสามสิบวัน) นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอตามข้อ 4  



-๔- 
วรรคสอง หากเห็นว่าจะไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขอขยายระยะเวลาต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ซึ่ง
ประธานสภาสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว อาจจะขยายให้เป็นกรณีไปก็ได้ 
แต่เมื่อรวมระยะเวลาที่ขยายแล้วต้องไม่ เกินเก้าสิบวัน ทั้งนี้ การจัดท าร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นดังกล่าวยังไม่ถือว่ามีผลเป็นการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามกฎหมายว่า
ด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ข้อ 6 เมื่อปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อย
แล้วให้แจ้งผู้ประสานงานรับร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือไปดาเนินการเชิญชวนต่อไป หรือ
หากผู้ยื่นค าร้องประสงค์ให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ด าเนินการเชิญชวนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวให้ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการตามข้อ 7 
ข้อ 7 ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วม
เข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นพร้อมกับแนบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเชิญชวนเป็น
การทั่วไปผ่านทางหนังสือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางอ่ืน ๆ พร้อมระบุสถานที่
จัดส่งเอกสารและทีอ่ยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเทคโนโลยีอ่ืน 
ข้อ 8 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นสามารถส่ง
หลักฐานการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยต้องมีหลักฐานแสดงชื่อ ชื่อสกุล 
เลขบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมเข้าชื่อ และข้อความที่แสดงให้เห็นว่าตนสมัครใจ
เข้าร่วมในการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและส่งไปยังสถานที่หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เชิญชวนกาหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การ
ส่งหลักฐานตามวรรคหนึ่ง สามารถส่งได้ด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น 
ข้อ 9 ในกรณีที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว จัดให้มีการร่วมเข้าชื่อเสนอร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่านระบบสารสนเทศ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอ ร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่านทางระบบสารสนเทศนั้น ให้ลงทะเบียนและยืนยันตนก่อนเข้าสู่
ระบบเพ่ือร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ 
ข้อ 10 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น มีสิทธิถอนการร่วมเข้าชื่อ
เสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ก่อนที่ผู้มีสิทธิเข้าชื่อจะเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อ
เสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้ท าเป็นหนังสือซึ่งมีข้อความแสดงชื่อ ชื่อสกุล เลขประจาตัว
ประชาชน และข้อความที่แสดงให้เห็นว่าตนเองประสงค์จะถอนการร่วมเข้าชื่อเสนอร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับใด  พร้อมลงลายมือชื่อ  และส่งให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองมะนาว ด้วยตนเองทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามข้อ 9 ให้เข้าสู่ระบบ
การเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น เพ่ือยืนยันตัวตน
ท ารายการถอนชื่อ 

/ข้อ 11 เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบล....... 



-๕- 
ข้อ 11 เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ได้รับและรวบรวมหลักฐานการเข้าชื่อ
ของผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น และมีผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
จ านวนไม่น้อยกว่าตามที่กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ออกหนังสือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของ
จ านวนผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติ ท้องถิ่นให้ผู้ประสานงานเพ่ือไปด าเนินการตาม
มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ต่อไป 
ข้อ 12 ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว รักษาการตามระเบียบนี้ 

 

ที่ประชุม   ไม่มีผู้แสดงความคิดเหน็เพิ่มเติม 
(นายจันทร์  ชื่นใจ)  หากไม่มีสมาชิกท่านใดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภา 
ประธานสภา อบต. ท่านใดเห็นชอบร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๖๕ ขอให้ยกมือครับ 
ที่ประชุม   มีผูย้กมือ จ านวน ๑๕ เสียง 
 (นายจันทร์  ชื่นใจ)  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ 
 ประธานสภา อบต.  ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ ขอให้ยกมือครับ 
ที่ประชุม   ไม่มีผู้ยกมือ 
มติที่ประชุม เห็นชอบร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ 

เห็นชอบจ านวน ๑๕ เสียง 
ไม่เห็นชอบ – เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

 

(นายจันทร์  ชื่นใจ) ระเบียบวาระท่ี ๕ ข้อ ๕.๒ เป็นการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐ 
ประธานสภา อบต. เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓  เจ้าหน้าที่ได้จัดส่งให้ท่านตรวจสอบล่วงหน้าก่อนการประชุม มีท่านใด

จะแก้ไขขอเชิญครับ 
 

 (นายประเวท  ศรีทอง)  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า  
ปลัด อบต.หนองมะนาว แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ .ศ.๒๕๔๘ และที่ แก้ ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่  ๓  พ .ศ.๒๕๖๑ 

คณะกรรมการสนับสนุนได้พิจารณาคัดกรองโครงการ ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาได้พิจารณาแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ก่อนเสนอขอความ
เห็นชอบต่อสภาท้องถิ่นในวันนี้ ส าหรับรายละเอียดร่างแผนพัฒนา ฯ ขอให้นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียด ครับ 

 

(นางสุธาดา  บุตรใหญ่) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเกษตร   จ านวน ๒ โครงการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ๑. โครงการประกวดของใหญ่ ผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ต าบลหนองมะนาว 

๒. โครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งชุมชนพึ่งตนเอง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน ๙ โครงการ (เกินศักยภาพ
ของ อปท.) 
๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านห้วยทรายถึงบ้านหินร่อง เพ่ือเชื่อม

ต่อไปยังถนนทางหลวงชนบทเส้นทางไปบ้านโคกสะอาดต าบลโนนทองหลาง 
/๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีต........ 



-๖- 
๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากวัดอัมพวันถาวรถึงอ่างเก็บน้ าบ้านดอนชุมช้าง
ต าบลโนนทองหลาง 
๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านหนองม่วง 2 เส้นทางไปบ้านดอนหัน  
ต าบลโนนทองหลาง (ช่วงจากบ้านหนองม่วง 2 ถึงถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกใหม่) 
๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านใหม่เจริญศรีถึงเขตต าบลเมืองคง 
(เริ่มจากแยกบ้านนายสมบัติ  ใหม่โพธิ์กลาง) 
๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านห้วยทรายถึงบ้านโนนสมบูรณ์ ต าบล
หนองบัว 
๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านห้วยทรายถึงบ้านหนองม่วงช่างพิมพ์ 
ต าบลโคกกระเบื้อง 
๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากโรงเรียนบ้านหนองม่วงถึงโปร่งเบ็ญ เพ่ือ
เชื่อมต่อถนนสายจากป่าโปร่งเบ็ญถึงบ้านดอนชุมช้างต าบลโนนทองหลาง 
๘. ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังสายจากป่าโปร่งเบ็ญถึงเขตบ้านดอนชุมช้าง 
ต าบลโนนทองหลาง 
๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเก่าค้อ หมู่ที่ 5 เส้นทางจากบ้านหนองโสนถึง
บ้านเก่าค้อ หมู่ที่ 5 เพ่ือเชื่อมต่อถนนทางหลวงชนบทเส้นทางไปบ้านดอนหัน ต าบลโนน
ทองหลาง  อ าเภอบัวใหญ่ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
๑. โครงการส่งเสริมพัฒนาสร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้หม่อนไหมในต าบล 
๒. โครงการก่อสร้างสนามกีฬาหญ้าเทียม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  จ านวน ๓ โครงการ 
๑. โครงการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูคนดีศรีต าบล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จ านวน ๑ 
โครงการ 
๑. โครงการขยะเปียกสร้างดินปุ๋ยอินทรีย์   ขยะรีไซเคิลสร้างรายได้ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป จัดซื้อครุภัณฑ์ รายละเอียด ดังนี้ 
๑. จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า 2 ระบบจ านวน 1 ตัว ระบบ MIG/MMA กระแสไฟเชื่อม 

Ampไม่น้อยกว่า 20 – 500 Amp จ านวน 1 ตัว 
๒. จัดซื้อเครื่องตัดเหล็กไฟฟ้าขนาด 16 นิ้ว ก าลังไฟฟ้า 3,000 วัตน์แรงดันไฟฟ้า 220 

V ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 2,800/นาที จ านวน 1 ตัว 
๓.  จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัดไฟฟ้าขนาด 6 นิ้ว จ านวน 1 ตัว 
๔.  จัดซื้อสว่านมือแบบกระแทกไร้สายขนาด 24V แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่าจ านวน 2 ก้อน
แรงบิดไม่น้อยกว่า 45 นิวตันเมตรปรับได้ 2 สปีด ช้า/เร็ว จ านวน  1 ตัว 
๕.  จัดซื้อแม่แรงตะเฆ่ ขนาด 5 ตันเป็นแม่แรงแบบตะเฆ่มีด้ามคันโยแบบมือถือทุกขนาด
ที่ก าหนดเป็นขนาดที่สามารถรับน้ าหนักได้ขั้นต่ าตามมาตรฐานครุภัณฑ์ จ านวน 1 ตัว 
๖.  จัดซื้อเครื่องมือตัดแต่งก่ิงไม้แบบเครื่องยนต์ 2 จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 แรงม้า 
จ านวน 1 ตัว 



-๗- 
๗.  สายดูดน้ าตัวหนอน เครื่องสูบน้ าเครื่องยนต์ดีเซล หน้า 6 นิ้ว ขนาด หน้า 6 นิ้ว มี
ขดลวดสปริง จ านวน 1 เส้น 
๘.  จัดซื้อรถบรรทุกชนิด 4 ล้อ ติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้ารถบรทุกกระบะเหล็ก ชนิด 
4 ล้อเครื่องยนต์ดี เซล 4 สูบ 4 จังหวะขนาดไม่น้อยกว่า 130  แรงม้าเครนมี
ความสามารถรับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 2,000 กิโลกรัม เครนสามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 
8 เมตร จ านวน 1 คัน 
รวมโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ จ านวน  ๘  รายการ 

 

(นายประเวท  ศรีทอง)  ตามท่ีเจ้าหน้าที่ได้น าเรียนไปแล้วสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนา 
ปลัด อบต.หนองมะนาว ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ –๒๕๗๐ เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ เชิญครับ 
 

(นายชรัน  จันภิรมย์)  เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ผู้ทรงเกียรติ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ผมนายชรัน  จันภิรมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว หมู่ที่  ๖ 

ส าหรับโครงการยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเกษตร โครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่ง
ชุมชนพ่ึงตนเอง เป็นโครงการที่ดีเป็นการส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้านด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถพ่ึงตนเองได้สร้างรายได้เสริมให้ครอบครัว  โครงการ
ประกวดของใหญ่เป็นความคิดที่ดีสามารถส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาผลผลิตทาง
การเกษตรและปศุสัตว์เพ่ือน าเข้าสู่โครงการประกวด  โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๖  
โครงการที่ ๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านห้วยทรายถึงบ้านหินร่อง เพื่อ
เชื่อมต่อไปยังถนนทางหลวงชนบทเส้นทางไปบ้านโคกสะอาดต าบลโนนทองหลาง อยาก
ให้ก าหนดจุดเริ่มต้นจากโรงเรียนบ้านห้วยทรายได้หรือไม่  การจัดซื้อครุภัณฑ์อยากเสนอ
ให้จัดซื้อเป็นรถหกล้อ  เพ่ือใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าตามหมู่บ้าน การใช้รถน้ าขึ้นซ่อมอาจจะเกิด
อันตรายได้ การซื้อเครื่องมือที่จ าเป็นในการใช้งานเป็นเรื่องที่ดีครับ 

 

 (นายสมบัติ  ใหม่โพธิ์กลาง) เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ผู้ทรงเกียรติ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓ ผมนายสมบัติ  ใหม่โพธิ์กลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว หมู่ที่ 

๑๓ โครงการจากปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ส่งมาการด าเนินการอยู่ใน
ขั้นตอนที่ช่างประมาณการราคา สามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลหรือไม่ ในส่วนของ
การจัดซื้อครุภัณฑ์รถติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมแซมไฟฟ้า  เห็นด้วยกับสมาชิกสภาหมู่ที่ ๖ 
อยากให้เป็นรถหกล้อ การซ่อมไฟฟ้าด้วยรถน้ าก็ดีแต่เกรงจะเกิดอุบัติเหตุได้ 

 

(นายอุทัย  เงื่อนกลาง)  เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ผู้ทรงเกียรติ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔ ผมนายสมบัติ  ใหม่โพธิ์กลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว หมู่ที่ 

๑๓  ส าหรับการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ได้มีมติ
เห็นชอบโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ผมขอเสนอสถานที่ก่อสร้างเป็นพ้ืนที่
ว่างข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมัน เพราะเป็นศูนย์กลางระหว่างต าบลผู้คนน่าจะได้ใช้
ประโยชน์ ถ้าก่อสร้างที่สนามโรงเรียนบ้านโจด จะไกลจากเส้นทางคมนาคม หากจัด
กิจกรรมแข่งขันกีฬาของอค์การบริหารส่วนต าบลอาจจะไม่สะดวกเท่าที่ควรครับ 

 
/(นายประเวท  ศรีทอง)......... 



-๘- 
 

(นายประเวท  ศรีทอง)  โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมเป็นเพียง 
ปลัด อบต.หนองมะนาว ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  หากได้รับการสนับสนุนงบประมาณแล้ว 

ต้องน าเข้าสภาเพ่ือขอความเห็นชอบก่อน ส าหรับสถานที่โรงเรียนบ้านโจด การดูแลรักษา
จะดีกว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมันห่างไกลจากโรงเรียนรั้วรอบไม่มีโคกระบืออาจจะ
เข้าไปเหยียบย่ าท าลายสนามหญ้าเทียมเกิดความเสียหายได้  ส าหรับโครงการเกิน
ศักยภาพหรือโครงการที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ต้องขอ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่นท้ังสองสภา ก่อนจึงจะสามารถด าเนินการก่อสร้างได้ 

 

ที่ประชุม   ไม่มีผู้แสดงความคิดเหน็เพิ่มเติม 
(นายจันทร์  ชื่นใจ)  หากไม่มีสมาชิกท่านใดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภา 
ประธานสภา อบต. ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ ขอให้ยก

มือครับ 
ที่ประชุม   มีผูย้กมือ จ านวน ๑๕ เสียง 
 (นายจันทร์  ชื่นใจ)  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
ประธานสภา อบต.  เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ ขอให้ยกมือครับ 
ที่ประชุม   ไม่มีผู้ยกมือ 
มติที่ประชุม เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓  

เห็นชอบ จ านวน ๑๕ เสียง  
ไม่เห็นชอบ – เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่อง อ่ืนๆ 
 (นายจันทร์  ชื่นใจ)  ต่อไประเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืนๆ ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภา อบต.  หนองมะนาว ท่านใดมีข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นใดใด เชิญครับ 
 

(นายไพศาล เทพมง)  ผมนายไพศาล  เทพมง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ขอเสนอ 
รองนายก อบต. ส าหรับการประชุมการจัดท ารายงานการประชุม อยากให้เป็นล าดับขั้นตอนตามระเบียบ

วาระ เนื่องจากหากผิดล าดับขั้นตอนจะท าให้เกิดความไม่ถูกต้อง  ตามที่ผมได้ เคยไป
อบรมเกี่ยวกับงานกิจการสภาและการจัดระเบียบวาระการระเบียบประชุมสภาท้องถิ่น 
การจัดล าดับระเบียบวาระข้ันตอนการอภิปราย รวมถึงถ้อยค าอภิปรายสาระส าคัญต่างๆ  

 

(นายประเวท  ศรีทอง)  ขอขอบคุณส าหรับค าแนะน า การบันทึกการประชุมจัดเรียงตามระเบียบวาระและบันทึก 
เลขานุการสภา อบต. ด้วยถ้อยค าสุภาพเป็นภาษาราชการ เน้นสาระส าคัญและมติของที่ประชุม  บางครั้งไม่

สามารถจดบันทึกได้ทั้งหมดทุกถ้อยค าหากไม่ใช้สาระส าคัญหรือถ้อยค าไม่สุภาพ ส าหรับ
การบริหารจัดการขยะอยากให้ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกได้ไปศึกษาดูงานการจัดการขยะที่มี
คุณภาพ ปฏิบัติได้จริง  ประมาณกลางปีงบประมาณช่วงไตรมาสที่สองหรือไตรมาสที่สาม  
การแข่งขันกีฬาจะได้น าเรียนปรึกษาสมาชิกอีกครั้ง ว่าจะจะในรูปแบบใด จัดกี่วัน มีกีฬา
ประเภทใดบ้าง 

/(นายอุทัย  เงื่อนกลาง)........ 



-๙- 
 

(นายอุทัย  เงื่อนกลาง)  ในระเบียบวาระอ่ืนๆ ขอสอบถาม  เรื่องแรกเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร.ในการ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔ ปฏิบัติงาน เช่น  ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาที่เดินทางมาโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหนองม่วง มีหนังสือเรียกไปปฏิบัติหน้าที่จ านวน ๑๐ คน อยากให้ อปพร.ได้
ปฏิบัติหน้าที่ครบทุกคน  
เรื่องที่ ๒ การซ่อมแซมไฟฟ้าถนนส่งหนังสือแจ้งซ่อมนานแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการซ่อม
อยากให้เร่งรัดให้ด้วย  จากเดิมที่แจ้งช ารุดสองจุดเพิ่มเป็นสามจุดแล้ว   
เรื่องที่ ๓ การแข่งขันกีฬา จะต้องประชุมปรึกษาหารือ อยากให้จัดการแข่งขันเป็นหลาย
รุ่นอาจจะใช้เวลาหลายวัน  ประชาชนจะได้มีส่วนร่วมจ านวนมากขึ้น  ส าหรับชุดกีฬา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีหมู่บ้านละ ๑ คน จะท าอย่างไร 
เรื่องสุดท้ายการศึกษาดูงานอยากให้น าไปศึกษาดูงานการส่งเสริมในส่วนของการปศุสัตว์
การเลี้ยงโคกระบือด้วย  เพราะเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ส าหรับผมอาจจะ
มากกว่าการท านา 

 

(นายสมบัติ  ใหม่โพธิ์กลาง) ผมเห็นด้วยส าหรับการไปศึกษาดูงานเรื่องขยะ แต่ต าบลหนองมะนาว ยังไม่มีที่ทิ้งขยะที่ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓ สามารถรวบรวมขยะไปก าจัดได้ ป่าสาธารณะบ้านหนองม่วงก็เกรงจะเกิดผลกระทบต่อ

พ้ืนที่ใกล้เคียง เรื่องต่อมาการจัดการแข่งขันกีฬา ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดน่าจะเป็นช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม เหมาะสมที่สุดเดือนเมษายนอากาศร้อนมาก แต่จะต้อง
ประชุมปรึกษาหารืออีกครั้งก่อนจัดการแข่งขัน 

 

(นายผ่อน  เบี้ยกลาง)  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว กระผมนายผ่อน  เบี้ยกลาง  
ส.อบต.หมู่ที่ ๔ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว หมู่ที่ ๔ ในการจัดการแข่งขันกีฬา

ขอให้จัดตรงวันเสาร์วันอาทิตย์หรือเป็นช่วงปิดเทอมน่าจะเหมาะสมที่สุด 
 

(นายไพศาล  เทพมง)  ผมขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในส่วนของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นอยากให้ท าครั้งเดียวให้ 
รองนายก อบต. ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน จะได้ไม่ต้องเพ่ิมเติมปีละหลายครั้งเนื่องจากกระบวนการเพ่ิมเติม

แผนพัฒนาท้องถิ่นจะมีการประชุมหลายครั้งกรรมการหลายชุด เป็นการยุ่งยาก  การ
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะของหมู่บ้านอาจจะล่าช้า เพราะช่วงนี้รถที่ใช้ในการซ่อมแซม
ไฟฟ้า  อยู่ระหว่างการซ่อมแซมต้องขออภัยด้วย 

 

(นายชรัน  จันภิรมย์)  การแข่งขันกีฬาอยากจัดหลายวัน แต่งบประมาณที่ตั้งไว้ จ านวน ๘๐,๐๐๐ บาทอาจจะไม ่
ส.อบต.หมู่ที่ ๖ เพียงพอในการจัดการแข่งขัน ส าหรับกีฬาที่จะแข่งขันน่าเป็นกีฬาสากลจ านวน ๔ ชนิด ใน

ปีที่ผ่านมามีบุคคลภายนอกที่มาเป็นเขยจากจังหวัดใกล้เคียงและบางคนมีฝีมือการเล่น
กีฬาระดับเก่งมาก ท าให้ผู้เข้าแข่งขันที่เป็นคนในพ้ืนที่เสียความรู้สึกเสียก าลังใจในการ
แข่งขัน  อยากให้มีการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านหลายๆ อย่างเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การแข่งขันจ านวนมากขึ้น  เรื่องการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ อยากให้ผู้น าไปดู
งานด้วย เพราะหากสมาชิกไปศึกษาดูงานก็จะน ากลับมาด าเนินการไม่ได้เต็มที่ เพราะ
บางครั้งจะมองว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นไปก้าวก่ายหน้าที่  บ้านห้วยทรายมีการจัดการขยะ มี
บ่อขยะ แต่จะเน้นการจัดการขยะในครัวเรือน ให้ถูกต้องตามขั้นตอน เช่น การคัดแยก
ขยะต้นทาง  การน าสิ่งกลับมาใช้เพ่ือลดปริมาณขยะ    



-๑๐- 
เรื่องสุดท้ายการเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่หมู่บ้านสร้างความร าคาญให้แก่บ้านเรือนใกล้เคียง เป็น
ปัญหาของการสร้างเหตุร าคาญในพื้นที่ ซึ่งการแก้ไขก็เป็นไปได้ยากพอสมควร 

 

(นายประเวท  ศรีทอง)  ขอตอบข้อสงสัยของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ไปทีละเรื่องตามท่ี 
เลขานุการสภา อบต. ท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๔ สอบถามเรื่องการเรียก อปพร.ไปปฏิบัติหน้าที่อ านวยความ

สะดวกในการต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการจะพิจารณา
ตามความจ าเป็นด้านหน้างานจะต้องใช้ อปพร.กี่คน ส าหรับประชาชนท่านใดจัดงานบวช 
งานแต่งสามารถ ท าหนังสือขอใช้ อปพร.ไปรักษาความสงบในงานได้ ที่ต้องท าเป็นหนังสือ
แจ้ง เพราะหากเกิดข้อผิดพลาดใดใด อย่างน้อยต้องมีค าสั่งหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่
จากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา  สถานที่ในการจัดการแข่งขัน
กีฬาอาจจะไม่ใช้ที่เดียว อยากให้มีการเวียนไปแข่งขันตามโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในต าบล
หนองมะนาว ส่วนกีฬาพ้ืนบ้านอยากให้มีมวยทะเล จะสร้างสีสันและความสนุกสนาน
เพ่ิมขึ้น  แต่สถานที่จะใช้พ้ืนที่ใดค่อยหารืออีกครั้ง  เรื่องสุดท้ายขอฝากให้เจ้าหน้าที่ออก
หนังสือเชิญประชุมได้หมายเหตุเรื่องการแต่งกายในการประชุมแต่ละครั้งด้วย จะได้เป็นไป
รูปแบบเดียวกันครับ 

 

(นายจ านงค์  เบี้ยกลาง) เรียน ประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว  
นายก อบต.หนองมะนาว ในระเบียบวาระอ่ืนๆ ผมขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการบริหารงานและการเข้าร่วมประชุม

ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ หลายเรื่องด้วยกัน  
เรื่องแรกการสุ่มตรวจขยะเปียกในวันที่ ๒๓ ที่ผ่านมาอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
เนื่องจากการสื่อสารคลาดเคลื่อน  
เรื่องที่สอง โครงการศูนย์สุขใจใกล้บ้าน หากเราด าเนินการได้ตามเป้าหมายจะได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ จ านวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท ซึ่งแบ่งเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย
จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาทและค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จ านวน ๖๐,๐๐๐ บาท 
เรื่องที่สาม  เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผมได้ร่วมประชุมสมาคมนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ได้มีการยื่นเสนอขอเพ่ิมค่าตอบแทนให้แก่ฝ่าย
การเมือง นายก รองนายก ประธารสภา และสมาชิกสภาท้องถิ่น ต้องรอผลต่อไป 
เรื่องที่สี่ วันที่ ๑๑ ผมเข้าร่วมประชุมที่โรงพยาบาลคง พ้ืนที่ต าบลหนองมะนาว วัดไชย
มงคลบ้านหมันได้รับเลือกให้เป็นโรงพยาบาลศูนย์มินิธัญรัตน์ เพื่อบ าบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพ
ติด โดยไม่ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาวแต่อย่างใด แต่ปัญหา
อาจะเกิดผลกระทบตามมาเนื่องจากมีผู้ที่มาบ าบัดติดยาเสพติด 
เรื่องที่ห้า การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นเนื่องมาจากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอคง เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่ ในวันที่ 
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาวได้เสนอโครงการต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครราชสีมา จ านวน ๒ โครงการ ผู้ว่าฯได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองมะนาว เสนอเพ่ิมเติมอีกจ านวน ๒ โครงการเป็นโครงการก่อสร้างถนนจ านวน ๒ 
โครงการและโครงการขุดลอกคลองขี้เถ้าพร้อมก่อสร้างฝายชะลอน้ า จ านวน ๑ จุด คณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว พยายามขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 



-๑๑- 
จากหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนย่างสูงสุด 
เรื่องท่ีสุดท้าย มีผู้แจ้งความประสงค์ว่าจะบริจาครถน้ าและรถขนขยะ หากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองมะนาว มีความประสงค์จะรับบริจาคให้ท าหนังสือแจ้งความประสงค์
ภายในเร็วๆ นี้  ผมสอบถามปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ต้องแจ้งให้สภา
ทราบก่อน  ผมน าเรียนปรึกษาเบื้องต้นแก่สมาชิกฯ จะมีความคิดเห็นเป็นเช่นไรครับ 

 

(นายประเวท  ศรีทอง)  ในการรับบริจาครถยนต์จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการขนย้าย ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม เพ่ือให้ 
เลขานุการสภา อบต. ใช้งานได้ปกติ งบประมาณที่ใช้จัดเป็นงบลงทุน ต้องขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น

ก่อนจึงจะสามารถด าเนินการได้ 
 

(นายสมบัติ  ใหม่โพธิ์กลาง) ผมขอเสนอแนะความคิดเห็นส าหรับการรับบริจาครถเก่า ค่าซ่อมแซม ค่าขนย้าย หากรถ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓ ที่รับมาสภาพไม่ดีพอใช้ได้จะไม่คุ้มค่า  เป็นเพียงข้อเสนอแนะอยากให้จัดซื้อรถใหม่ตาม

งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาวที่สามารถจัดซื้อได้ จะดีกว่าไหม 
 

(นายอุทัย  เงื่อนกลาง)  ตามท่ีนายกฯ ได้แจ้งเรื่องการจัดตั้งศูนย์บ าบัดผู้ป่วยยาเสพติดมินิธัญรัตน์ ที่วัดไชยมงคล 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔ บ้านหมัน ตามที่ผมเคยได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียนร้อย เมื่อครั้งมีการจัด

กิจกรรมเข้าค่าย ต้องมี อปพร.อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัย อย่างน้อยวันละ๓ คน โดย
หน่วยงานที่เข้ามาจัดตั้งศูนย์น่าจะมีงบประมาณค่าตอบแทน เรื่องการรับบริจาครถ
ส่วนตัวผมเป็นคนชอบซื้อรถมือสองรถเก่ารถทุกคันที่ผมใช้เป็นรถมือสองหากสภาพดีการ
ใช้งานก็ไม่น่าจะมีปัญหา อยากให้รับบริจาคไว้หากใช้ไม่ได้ก็แทงจ าหน่ายต่อไป ครับ 

 

(นายชรัน  จันภิรมย์)  ส าหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาวเวลาออกไปปฏิบัติหน้าที่งาน  
ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ส่วนรวม อยากให้มีเสื้อกั๊กเป็นทีมเหมือนกันทุกท่าน เพ่ือให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ส าหรับ

เรื่องของการรับรับบริจาครถน้ าและรถขยะเก่าหากมีค่าใช้จ่ายสูงอาจจะไม่คุ้มค่ากับ
งบประมาณท่ีจะซ่อมแซมหรือขนย้ายอยากให้ซื้อรถใหม่น่าจะดีกว่า ครับ 

 

(นางวงเดือน  ศรีพลกรัง)  เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติดิฉันนางวงเดือน  ศรีพลกรัง สมาชิกสภา 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว หมู่ที่ ๑๕ เรื่อง การรับริจาครถเก่า

ดิฉันเห็นด้วยเพราะปกติดิฉันจะซื้อรถมือสอง ถ้าตรวจเชคสภาพดีดี และสภารถพอใช้งาน
ได้ ตรวจสอบช่วงแล้วหากช่วงล่างยังดี  ตัวเครื่องยนต์ยังพอใช้ สนับสนุนให้รับบริจาคมา
ซ่ึงก็ไมน่่าจะเสียหาย เป็นการประหยัดงบประมาณที่จะจัดซื้อรถใหม่ราคาหลายล้าน ด้วย 

 

(นายค าไพ  กองเกิด)  เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรตกิระผมนายค าไพ  กองเกิด สมาชิกสภา 
ส.อบต.หมู่ที่ ๒ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว หมู่ที่ ๒ ขอเสนอแนะเรื่องการรับบริจาครถน้ า 

เก่าอยากให้รับบริจาคไว้ก่อน  เพราะถึงอย่างไรน่าจะเกิดประโยชน์มากกว่า หากใช้ได้แค่
ปีเดียวสองปีหากซ่อมแซมแล้วไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ เราก็แทงจ าหน่ายต่อ  เป็นการ
ช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อรถใหม่ด้วยครับ 

 

 
/(นายจันทร์  ชื่นใจ)........ 



-๑๒- 
(นายจันทร์  ชื่นใจ)  หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอแนะเพ่ิมเติม  กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การ 
ประธานสภา อบต. บริหารส่วนต าบลหนองมะนาว คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

กัน ส าหรับวันนี้ขอปิดการประชุมครับ 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
 
 

    ลงชื่อ                                 ผู้บันทึกการประชุม 
              (นายประเวท  ศรทีอง) 
     เลขานุการสภา อบต.หนองมะนาว 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาวตรวจสอบถูกต้องแล้ว 
 
 

ลงชื่อ                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                (นายชรัน   จันภิรมย์) 

   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

ลงชื่อ                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นางวิภา  เสนาคลัง) 
    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

ลงชื่อ                                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายอุทัย  เงื่อนกลาง) 
       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ฉบับนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาวได้รับรอง
แล้วในสมัยประชุม สมัย   สามัญ สมัยที่        ครั้งที่ ๑/๒๕๖      เมื่อวันที่                                           ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๔ 
 
 

ลงชื่อ            ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                     (นายจันทร์  ชื่นใจ) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว 

 


